

"อายุเข้า เบญจเพศ จะเกิดเหตุร้ายแรงเสมอไปหรือไม่" >>>

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ค. 2552

## "อายุเข้า เบญจเพส จะเกิดเหตุร้ายแรงเสมอไปหรือไม่"



เมื่อถึงเบญจเพสหรืออายุ ๒๕ ปี จะเป็นช่วงสำคัญที่สุดของชีวิตจริงหรือไม่? ที่เชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญซึ่งอาจจะเป็นไปได้หรือทางร้ายสุดๆจะเกิดขึ้นในปีนี้ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?

'เบญจเพส' นั้น สะกดให้ถูกต้อง ส.เสื่อ นะคะ หลายคนสะกดเป็น 'เบญจเพศ' ซึ่งผิดความหมาย เพราะคำนี้แผลงมาจาก บาลี คือ 'ปญจวิส' โดยปญจะแปลว่าหา และวิสแปลว่ายี่สิบ รวมถึงเป็นยี่สิบหา ถ้าคุณเขียนเป็นเบญจเพศจึงหมายถึง 'เพศที่หา' ซึ่งไม่รู้จะมุ่งหมายถึงใครดี ....หุหุ

เคล็ดกลางหรือความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลข บางทีก็สับสนหาที่ไปที่ไปแน่นอนไม่ได้ แต่บางทีก็มีเจ้ามูลประวัติศาสตร์บางอย่างเหมือนใครอยากเชื่อว่าเลข ๑๓ เป็นเลขชวย ก็ต้องย้อนไปนู่น ที่เรื่องราวเกี่ยวกับพระกระยาหารคำมือสุดท้ายของพระเยซู ก่อนที่พระองค์จะทรงถูกนำไปตรึงกางเขน ตามคัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงยูดาสผู้ทรยศต่อพระเยซู มานั่งเป็นแขกคนที่ ๑๓



ของโต๊ะเสวย นับแต่นั้นเลข ๑๓ ก็กลายเป็นเลขชวยไป

เมื่อพระเยซูถูกตรึงกางเขนในวันศุกร์ ก็มีภารเอามาบวกกันกับเลข ๑๓ กลายเป็นศุกร์ ๑๓ มหาอัปมงคล ดิถีฝรั่งบางแห่ง จะไม่มีชั้น ๑๓ และหลายคนที่ถือเคล็ดกลางแงๆจะระมัดระวังตัวเป็นพิเศษทุกวันศุกร์ที่ ๑๓ แน่แน่นอนว่าเมื่อคุณทราบที่ไปที่ไป เช่นนี้ ก็คงหายกลัวศุกร์ที่ ๑๓ เสียได้

เพราะแท้จริงหาให้จะมีความชวยในตัวเองไม่ ขอเพียงมีเหตุการณ์สำคัญในทางอัปมงคล เกิดขึ้น คนเราก็พร้อมจะสังเกตความเกี่ยวของกับเลขวันเดือนปีทันทีแล้ว

ว่ากันถึงวัย ๒๕ นั้น เท่าที่พอทราบคือคติข้างพราหมณ์จะชวยวัยมนุษย์ออกเป็นต่างๆ คือ ๑-๘ นับเป็นกุมาร ๙-๑๖ นับเป็นทารกวัย (วัยรุ่น) ๑๗-๒๕ นับเป็นมาณพ (วัยหนุ่ม) ชายใดใช้ชีวิตมาถึงปีที่ ๒๕ ตามภาษาของคัมภีร์พฤติศาสตร์เรียก 'ต้องเบญจเพส' หมายถึงการเข้าถึงฝ่ายโชคและเคราะห์อันแรงกล้า

ส่วนจะเป็นโชคหรือเป็นเคราะห์ก็ตงดูว่าลงล็อกใใดใน 'เพส ๕' อันได้แก่ทเวะ มนุษย์ เตรีจฉาน เปรด อสุรกาย หากดวงตกทเวะก็ไต่ลาภยศ หากดวงตกมนุษย์ก็ปานกลางไม่ดีไม่ร้าย หากดวงตกตรีจฉานก็ป่วยหนัก หากดวงตกเปรดก็ถึงตาย หากดวงตกอสุรกายก็อาจพิกลพิการ เป็นต้น ดูจากตรงนี้ไซ้แปลว่า ๒๕ หมายถึงชวยหนัก แต่อาจเป็นเฮงระเบิดก็ได้ ทว่าพูดกันที่ไร ก็ชวยเบญจเพสคือบิชชวยหาเดียว



สรุปคือเบญจเพสเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำนายทายทัก ปีที่ ๒๕ เป็นปีแรงทั้งทางบวกทางลบ และตามหลักการดังกล่าว จะเห็นว่าโชคและเคราะห์ในเบญจเพสหาได้เกี่ยวของกับสตรีไม่

แต่ถึงวันนี้เราก็ก้าวเหมาคลุมไปหมดว่าเป็นเรื่อง ของทั้งหญิงทั้งชาย ที่ต้องระมัดระวังตัว ทำบุญสะเดาะเคราะห์เป็นพิเศษ ผมเห็นผู้หญิงบางคนวิ่งรอกทำบุญจนหน้าซีดทีเดียว เพราะดูเหมือนเรื่องแยๆจะประดังประเดเข้ามาในปีเบญจเพสเอาจริงๆ

ว่าตามหลักกรรมวิบาก ความจริงก็คือทุกปีมีเรื่องไม่ดีได้ตลอด แล้วแต่ว่าใครทำมาอย่างไรดีดีกรรมวางแผนให้เรา ได้รับผลตามล็อกเวลาไว้เฉพาะตน นั้นหมายความว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ไต่ลาภทุกปี แล้วก็สุ่มเสี่ยงกับการตายได้ไม่วันวัน นับแต่จันทรถึงอาทิตย์ ใครหยุดราชการ มัจจุราชทานไม่หยุดด้วย

ใครเชื่อว่ามีสิทธิ์ตายเฉพาะเบญจเพส มัจจุราชทานไม่เชื่อ ด้วยขอให้เชื่อเถิดว่าไม่มีเลขล็อกสากลให้ตองพะวงรอก เบญจเพสเป็นเพียงการชวยกันลือ ไม่มีที่ไปที่ไปแบบพุทธเอาเลย สิ่งที่คุณควรพะวงไม่ใช่ปีเบญจเพสควรสะเดาะเคราะห์อย่างไร แต่ควรสำรวจตรวจตราดีๆทุกวันนี้ไซ้ชีวิตบิถีบุญน้อยไป หรือเปล่าตางหาก .

....ผลปัจจุบัน...อันเนื่องมาจากเหตุในอดีต....เหตุในปัจจุบัน...จะเนื่องผลต่อนาคต....

อย่าลืมน่ากรรมมีเผ่าพันธุ์...ไม่อย่าให้มองข้ามไป บางคนคิดว่าทำชั่วไปแล้วชาติหน้าอาจไม่ไต่เกิดคงไม่ได้รับผลกรรมชั่วที่ทำไว้...แต่หารู้ไม่ว่ากรรมอาจจะตงถึงลูกถึงหลาน ...ซึ่งเรียกว่ากรรมมีเผ่าพันธุ์...